



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร

เรื่อง ขอรับบุตรบุญธรรม

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ ๙๕/๒๕๖๑

ด้วย พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดพิจิตร (สาขาัญบุรี) ผู้ร้องได้รับคำร้องจาก สิบตำรวจโทวิชาดี ชื่อสัตย์ อายุ ๓๑ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๙/๔๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดพิจิตร เพื่อขอให้ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาต ให้นำบุตรบุญธรรมของเด็กหญิงธัญวรรณ์ โดยิ่ง ผู้เยาว์ ในการที่สิบตำรวจโทวิชาดี ประสงค์จะ รับผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรม ผู้ร้องสอบข้อเท็จจริงแล้วได้ความว่า ผู้เยาว์ ปัจจุบันอายุ ๘ ปีเศษ เป็นบุตรของ นายชัชวาล โดยิ่ง กับนางสาวรัตนา ดีทรัพย์ บิดาและมารดาของผู้เยาว์มาทำงานที่บริษัท โตชิบา จำกัด โดยทำงาน ร่วมกับนางสาวดาวใจ ชื่อสัตย์ พี่สาวของผู้ร้อง ต่อมาภายหลังเมื่อมารดาของผู้เยาว์ตั้งครรภ์และคลอดผู้เยาว์แล้ว บิดามารดาของผู้เยาว์ไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูบุตรของตนได้ เนื่องจากมารดาของผู้เยาว์มีอายุน้อยประกอบกับ บิดามารดาของผู้เยาว์ไม่มีรายได้เพียงพอที่จะเลี้ยงดูบุตรของตนได้ จึงได้นำผู้เยาว์มาให้สิบตำรวจโทวิชาดีและพี่สาว ช่วยอุปการะเลี้ยงดูตั้งแต่เกิด โดยบิดามารดาของผู้เยาว์จะมาเยี่ยมเยียนผู้เยาว์เดือนละครั้ง ต่อมาเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๓ บิดามารดาผู้เยาว์ได้หายไปไม่กลับมาเยี่ยมเยียนบุตรของตนอีกเลย จนกระทั่งปัจจุบัน ซึ่งสิบตำรวจโทวิชาดี ได้พยายามติดต่อมารดาของผู้เยาว์ แต่ไม่สามารถหรือตามหามารดาของผู้เยาว์ได้ ทั้งไม่มีบุคคลใดพบเห็นหรือทราบ ข่าวคราวว่าปัจจุบันมารดาของผู้เยาว์อยู่แห่งหนตำบลใด หรือเป็นตายร้ายดีอย่างไร สิบตำรวจโทวิชาดีได้อุปการะ เลี้ยงดูผู้เยาว์ตลอดมา โดยพักอาศัยร่วมกันกับนางสาวดาวใจ พี่สาวของสิบตำรวจโทวิชาดี นายบุญธรรม ชื่อสัตย์ และนางวันเพ็ญ ชื่อสัตย์ บิดามารดาของสิบตำรวจโทวิชาดี ที่บ้านเลขที่ดังกล่าวข้างต้น โดยสิบตำรวจโทวิชาดีเป็นผู้ ส่งเสียให้การศึกษาและดูแลเวลาเจ็บป่วย ให้ความรักใคร่ผูกพันเสมือนบุตรของตน ประกอบกับผู้เยาว์ก็มีความรักใคร่ ผูกพันกับสิบตำรวจโทวิชาดีเป็นอย่างดี โดยเรียกว่าพ่อ ปัจจุบันผู้เยาว์กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนธัญวิทยา (ตงมิน) ตำบลรังสิต อำเภอัญบุรี จังหวัดพิจิตร ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ สิบตำรวจโทวิชาดีผู้ขอรับบุตรบุญธรรม เป็นโสด ไม่มีคู่สมรส มีอาชีพมั่นคง โดยรับราชการตำแหน่งผู้บังคับหมู่ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการตำรวจ ท้องที่เยว ๑ และมีสถานที่พักอาศัยเป็นหลักแหล่ง ซึ่งผู้ร้องสามารถอุปการะเลี้ยงดูผู้เยาว์ได้เป็นอย่างดี และมีความสามารถดีพร้อมที่จะอุปการะเลี้ยงดูผู้เยาว์ให้ได้รับความผาสุกและมีอนาคตที่ดีต่อไปในภายหน้า มีรายได้ ครอบครัวยื่นเงินประมาณ ๑๖,๐๗๐ บาท เพียงพอที่จะเลี้ยงดูผู้เยาว์ได้และได้ให้ความรัก ความเอ็นดูผู้เยาว์ และไม่เป็นผู้ มีการทพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ปรากฏอาการของโรคจิต หรือจิตฟั่นเฟือน หรือปัญญาอ่อน ไม่ปรากฏอาการของคนติดยาเสพติด และโรคสุราเรื้อรัง เนื่องจากไม่สามารถติดตามมารดาผู้เยาว์มาให้ความยินยอม ต่อเจ้าพนักงานได้ กรณีมีเหตุขัดข้อง จึงประสงค์ขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้นำบุตรบุญธรรมของ มารดาของ ผู้เยาว์ให้มีการรับบุตรบุญธรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๙๘/๒๑ วรรคสอง ผู้ร้องตรวจสอบ แล้ว เห็นว่า สิบตำรวจโทวิชาดีมีอายุแก่กว่าผู้เยาว์เกินกว่าสิบห้าปี เป็นผู้มีงานทำเป็นหลักแหล่งมั่นคง มีฐานะและได้ให้ ความรัก ความเอ็นดู และให้การอุปการะเลี้ยงดูผู้เยาว์ เสมือนเป็นของตนตลอดมาจนถึงปัจจุบัน เมื่อคำนึงถึงสุขภาพ ความเจริญ สวัสดิภาพและประโยชน์ได้เสียของผู้เยาว์แล้ว เห็นว่า สิบตำรวจโทวิชาดีเป็นผู้ที่เหมาะสมที่จะรับ

/เด็กหญิงธัญวรรณ์...

เด็กหญิงธัญวรัตน์เป็นบุตรบุญธรรม แต่เนื่องจากการดาของผู้เยาว์ไม่สามารถให้ความยินยอมต่อเจ้าพนักงานได้
กรณีจึงมีเหตุขัดข้องอันจำต้องใช้สิทธิทางศาล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๙๘ วรรคสอง
ด้วยเหตุดังกล่าว ขอศาลได้โปรดไต่สวนและมีคำสั่งอนุญาตแทนการให้ความยินยอมของนางสาวรัตนา ดีทรัพย์
มารดาผู้เยาว์ ในการที่ สืบตำรวจโทวิชาตี ชื่อสัตย์ ประสงค์จะรับผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรม

ศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา หากผู้ใด
มีความประสงค์จะคัดค้านประการใด ให้ยื่นคำคัดค้านต่อศาลก่อนวันนัด คำร้องขอตุ๋นได้ที่ผู้อำนวยการ
สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑



(นายภิญโญ โมกขมรรคกุล)

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี